

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát việc lập kế hoạch, lựa chọn các công trình, dự án cụ thể thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 và dự kiến năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 13/7/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc khảo sát việc lập kế hoạch, lựa chọn các công trình, dự án cụ thể thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 và dự kiến năm 2023. Trong 02 ngày 14, 15/7/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tại các xã: Vũ Muộn, Nguyên Phúc (*huyện Bạch Thông*); Côn Minh, Cư Lễ (*huyện Na Rì*); Thượng Quan, Hiệp Lực (*huyện Ngân Sơn*); Hà Hiệu, Mỹ Phương (*huyện Ba Bể*), UBND các huyện: Bạch Thông, Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể, các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc tỉnh, kết quả như sau:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Các huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG ở cấp huyện, Trưởng ban chỉ đạo là đồng chí Bí thư huyện ủy (*Huyện Bạch Thông*) hoặc đồng chí Chủ tịch UBND huyện (*Huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì*). Các xã đã kiện toàn Ban Quản lý (*Ban chỉ đạo*) các Chương trình MTQG, trong đó một số xã kiện toàn nhưng chưa đầy đủ (*Xã Hà Hiệu đã kiện toàn từ 9/2021: Chỉ có 02 Chương trình, thiếu Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*).

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo văn bản chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các sở, ngành. Việc triển khai thực hiện trên địa bàn cấp xã cơ bản kịp thời.

2. Về quy trình lập kế hoạch, lựa chọn các công trình dự án

Đối với cấp huyện, đã ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (*riêng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản cấp huyện chưa ban hành, do tỉnh mới ban hành kế hoạch*) và đã chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

UBND cấp xã đã thực hiện rà soát các danh mục công trình, dự án. Tại các xã mà đoàn khảo sát trực tiếp đều đã tổ chức họp với các thôn để cộng đồng dân cư đề xuất nhu cầu công trình, dự án cần thực hiện, đồng thời lựa chọn theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo mục tiêu của chương trình và địa phương (*có nơi có biên bản họp thôn, có nơi không có biên bản*), UBND xã tổng hợp danh mục của các thôn, thống nhất

lựa chọn danh mục các công trình, dự án theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã (*có mời các trường thôn thống nhất*) gửi UBND huyện tổng hợp. Tuy nhiên, danh mục công trình, dự án tại thời điểm báo cáo UBND huyện cơ bản chưa được HĐND cấp xã xem xét thông qua nghị quyết.

Từ tháng 6/2022, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, UBND các xã tiếp tục rà soát, trình HĐND cùng cấp xem xét tại kỳ họp HĐND và thông qua Nghị quyết phê duyệt kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, trong đó có danh mục các công trình, dự án cụ thể. Tại các huyện được khảo sát, 100% số xã của 02 huyện Ngân Sơn và Bạch Thông đã tổ chức kỳ họp HĐND để phê duyệt danh mục các công trình, dự án; huyện Na Rì có 7/17 xã đã tổ chức họp HĐND, huyện Ba Bể có 4/14 xã đã tổ chức họp HĐND để thông qua nội dung trên¹. Danh mục công trình, dự án được HĐND xã thông qua cơ bản thống nhất với danh mục công trình, dự án đã lựa chọn và gửi UBND huyện tổng hợp.

Qua khảo sát cho thấy danh mục một số công trình, dự án đã được thông qua tại Nghị quyết của HĐND cấp xã và danh mục công trình, dự án tại các Tờ trình của UBND tỉnh chưa trùng khớp với nhau²; một số công trình đưa vào trong danh mục không phù hợp với tiêu chí đầu tư của Chương trình³; một số công trình, dự án có trong danh mục của 02 Chương trình⁴; còn nhiều xã lúng túng trong việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, hầu hết mới chỉ lập được danh mục công trình, dự án đầu tư cần thực hiện.

Về lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn, hiện nay cơ bản các xã chưa thực hiện xây dựng quy hoạch chung xây dựng xã. Trên địa bàn tỉnh có 96 xã phải lập mới, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã để đáp ứng tiêu chí quy hoạch theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 theo quy định.

3. Đề xuất, kiến nghị đối với UBND tỉnh

- Tiếp tục rà soát danh mục công trình, dự án tại các Chương trình MTQG:

+ Đảm bảo nguyên tắc không trùng lặp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án, Tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng.

+ Đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra các Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng

¹ Thị trấn Chợ Rã không có trong danh mục đầu tư vì không thuộc đối tượng thực hiện 03 chương trình.

² Các xã: Côn Minh, Cư Lễ (*huyện Na Rì*).

³ Tại phụ lục kèm Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh, nội dung số 4 (trang 78): Dự án Cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 279 đến trung tâm xã Phúc Lộc hiện nay đã được đầu tư cứng hóa, nếu đưa vào danh mục sẽ không đảm bảo theo quy định của Chương trình tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

⁴ Công trình, dự án: Bê tông hóa đường 258 – Mỹ Vy – Bjoóc Ve; Bê tông hóa đường Mỹ Vy – Nà Lầu (Đoạn tiếp nguồn vốn Chương trình 135 năm 2017) cùng quy mô, địa điểm thực hiện vừa có trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.

- Tiếp tục hướng dẫn các huyện, xã xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (*xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*) giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 và dự kiến năm 2023 đảm bảo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn, quy định hiện hành về thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chỉ đạo các huyện, thành phố sau khi thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG cần ban hành văn bản phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn xã để chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát nhằm phát huy hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đồng thời hàng tháng tổ chức giao ban giữa cấp huyện và cấp xã để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc.

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và triển khai kịp thời các văn bản, hướng dẫn, quy định về thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các thành viên Đoàn khảo sát;
- LĐ các Ban HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã: Nguyễn Phúc, Vũ Muộn (*huyện Bạch Thông*); Côn Minh, Cư Lễ (*huyện Na Rì*); Thượng Quan, Hiệp Lực (*huyện Ngân Sơn*); Hà Hiệu, Mỹ Phương (*huyện Ba Bể*);
- LĐVP;
- Phòng CTHĐND;
- Lưu: VT, HS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Trịnh Tiến Dũng